

16 ม.ค. น้อมรำลึก "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน"

■ นำเสนอเมื่อ 12 ม.ค. 2560

16 ม.ค. ศธ.จัดงานวันครูทั่วประเทศ ร่วมสืบสารพระราชปณิธานด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ขับเคลื่อนการศึกษา

วันที่ 11 ม.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายที่จะสืบสารพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะเรื่องครู ที่ต้องดูแลและพัฒนาครู ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ให้การศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน ได้แก่ 1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และ 2. การศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานชีวิต หรืออุปนิสัยที่มั่นคง เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกภาพและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Educaton) เพื่อขับเคลื่อนงานการศึกษา

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันครู กล่าวว่า งานวันครู พ.ศ.2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ม.ค. นี้ จะจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซึ่งปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษคือ พิธีสดฉันทเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ประพันธ์ขึ้น นอกจากนี้ ศธ. ได้จัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2560 ฉบับพิเศษ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันครู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ.2560 ว่า "ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู" และสภานายกรัฐมนตรี เพื่อส่งกำลังใจให้ครูทุกคนทั่วประเทศด้วยพร้อมกันนี้ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานวันครูวันที่ 16 ม.ค. นี้ รวมประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ กล่าวปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ จากนั้นจะมีพิธีการระดมอาสา ซึ่งช่วงเขาจะเป็นพิธีการระดมอาสาของนายกรัฐมนตรี 2 ทาน ได้แก่ พลตรีหญิงศรีสมร ทังสุบุตร วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5 และพลตรีหญิงอรพินท เพชรพลอย วิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ชั้นปีที่ 3 และวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และช่วงบายจะเป็นพิธีการระดมอาสาของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ คือ นางอรุณี นาคทัต สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธิวาราม รวมถึงพิธีการระดมอาสาของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ด้วย

นอกจากนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลครูสุภา และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต), ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ, นายพะยอม แก้วกำเนิด, นายถนอม อินทรกำเนิด, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และมูลนิธิอานันทมหิดล

ด้าน พลตรีหญิงศรีสมร ทังสุบุตร รัฐมนตรีว่าการ ศธ. กล่าวว่า ตนสอนนายภค ในสมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) ซึ่งความสามารถทั้งด้านวิชาการและมีความเป็นทหารคงไม่ต้องพูดถึง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ มีครบถ้วนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ครูเปรียบเหมือนสะพาน ส่งให้ลูกศิษย์ก้าวไปสู่จุดหมายในชีวิต หากลูกศิษย์เป็นคนดี ครูก็มีความสุข นายภคทำงานหนักหลายอย่าง ครูเองก็รู้สึกสงสาร แต่ก็อยากให้มีความอดทน ขอให้รีบไวเสมอว่า ทุกคนเกิดในแผ่นดินนี้

ก็ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ครูเองก็ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเช่นเดียวกัน

นางอรุณี นาคทัตต์ ครู รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนมีโอกาสสอน นพ.ธีระเกียรติ ในสมัยที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.) 4-5 ซึ่งเท่าที่จำได้ สมัยเรียน รมว.ศึกษาธิการ เป็นคนเก่ง ตั้งใจเรียน มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ และชอบแก้ปัญหาที่ท้าทาย ซึ่งการมาทำงานเป็น รมว.ศึกษาธิการ ถือว่า เป็นงานที่ค่อนข้างหนัก แต่ก็มั่นใจว่า นพ.ธีระเกียรติ จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ ศธ.ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์

ขอบคุณที่มาจาก [สยามรัฐ วันที่ 11 มกราคม 2560](#)